

**สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘**

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. ภาวะโลกร้อนและเอลนีโญ ขาวนาไทยสูญ ๕ หมื่นล้าน	ประชาชาติธุรกิจ
๒. รายงานพิเศษ : ภัยแล้งฉุดภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไทย ติดลบสูงสุดในรอบ ๓๖ ปี	แนวหน้า
๓. เกาะข่าวเกษตร	เดลินิวส์
๔. ปีติพศน้ำตาไหลพราก เร่งตีปี๊บปลดล็อกประมุขไอยูยูเริ่มเข้าที่	ไทยรัฐ
๕. ชงมาตรการอุ้มเกษตรกร ๓ พันล.	โพสต์ทูเดย์
๖. โขลกข่าวตำทุกซ์	เดลินิวส์
๗. ดินดำน้ำดี : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เข้าถึง เข้าใจเกษตรกร	เดลินิวส์
๘. ความร่วมมือการเกษตรระหว่างไทย - ญี่ปุ่น	เดลินิวส์
๙. เกษตรเชียงใหม่แนะเลื่อนปลูกข้าว ชุดบ่อกักเก็บน้ำช่วงฝนตกสู่แล้ง	เดลินิวส์
๑๐. ไก่ไทยลุยตลาดโอมาน	เดลินิวส์
๑๑. มั่นใจกุ้งไทยได้มาตรฐานโลก	มติชน
๑๒. ผลิตพลาสติกชีวภาพจากข้าวเน่า	โพสต์ทูเดย์
๑๓. ข้าวเปลือกเกรด ๒ พันบาท/ตัน สต็อกโกดังรัฐกดดันราคา	เดลินิวส์
๑๔. กรมปศุสัตว์จับมือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ/ลงพื้นที่ราชบุรี - นครปฐม	สยามรัฐ
๑๕. ราคาข้าวพุ่ง	เดลินิวส์
๑๖. พาณิชย์ลงพื้นที่ เชื้อโคดังข้าวเน่าจับแยกประเภทก่อนเปิดประมูล	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

# ภาวะโลกร้อน และ เอลนีโญ ชาวนาไทยสูญ 5 หมื่นล้าน

**3** ปีที่ผ่านมา คนไทยต้องประสบปัญหาภาวะร้อนและแห้งแล้งผิดปกติ กว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลก็ล่วงเข้าเดือนสิงหาคมของทุกปี จากปกติเดือนเมษายน-พฤษภาคมฝนจะเริ่มตกมากขึ้น องค์การนาข้าวของสหรัฐอเมริกาบอกว่า ในอีก 85 ปีข้างหน้าคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจะเพิ่มเท่าตัวจากปัจจุบัน 400 ส่วนในล้านส่วนจะเพิ่มเป็น 945 ส่วนในล้านส่วน อุณหภูมิหน้าหนาวของไทยต่ำสุดจะอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียส ซึ่งค่อนข้างสูงมาก ล่าสุดรัฐบาลอังกฤษถึงกับบอกว่า ภาวะโลกร้อนขึ้นทุกวันไม่ต่างจากการเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์

ปกติเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ยังมีลมหนาวจากจีนมาปะทะความชื้นจากทะเลที่พัดเข้าไทย ทำให้เกิดฝนตก แต่เมื่อจีนแผ่นดินใหญ่ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจขนานใหญ่ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ความเย็นจากจีนเริ่มหายไปจากกิจกรรมหลากหลายประเภท ไม่มีแรงส่งอากาศหนาวจากจีนมาปะทะความชื้นในช่วงฤดูร้อน จึงเกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นเรื่อย ๆ พายุจากแปซิฟิกแทนที่จะวิ่งเข้าไทย กลับหันหัวมุ่งขึ้นทางเหนือที่มีอากาศเย็นกว่าแทน จึงนำวิกฤตเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น อนาคตไทยจึงหนีไม่พ้นที่จะต้องปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ในยุทธศาสตร์น้ำ เพราะน้ำในเขื่อนใหญ่แห้งขอด ขณะที่ความต้องการใช้เพิ่มสวนทาง ยุทธศาสตร์ป่าไม้ ป่าไม้เริ่มร่อยหรอลงทุกวัน แต่การส่งเสริมปลูกป่าภาคเอกชนช่วยภาครัฐอีกแรงกลับไปไม่ถึงไหน เพราะปลูกแล้วตัดขายลำบาก และยุทธศาสตร์พลังงาน ที่ควรจะใช้โซลาร์ฟาร์มบ้าน รวมทั้งใช้รถไฟฟ้าไฮบริด และรถพลังงานไฮโดรเจนให้มากขึ้นกว่านี้

หากพูดถึงความเสียหายจากภาวะโลกร้อนและการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญฝนแล้งในแถบประเทศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะนี้ เฉพาะประเทศไทย ภาคเกษตรจะเห็นความเสียหายได้ชัดเจนที่สุด 3 ปีที่ฝนตกลงมาน้อย น้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่ลดลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องประกาศให้ชาวนา 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารงดการปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน 2557-30 เมษายน 2558) และต้องเลื่อนการทำนาปีการผลิต 2558/59 จากช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพราะน้ำในเขื่อนเหลือน้อยมาก และมีแนวโน้มสูงที่จะต้องให้ชาวนางวดทำนาปรังช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558-30 เมษายน 2559 อีกครั้ง รวมทั้งเลื่อนการทำนาปี 2559/2560 ออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2559 อีก

ครึ่งปีแรกความเสียหายเฉพาะข้าวหายไปจากระบบประมาณ 9 ล้านตันข้าวเปลือก หากราคาข้าวตันละ 8,000 บาท มูลค่าความเสียหายจะสูงถึง 7.2 หมื่นล้านบาท แต่หากรวมทั้งปีนี้

ความเสียหายจะลดลงมาเหลือ 6 ล้านตันข้าวเปลือก มูลค่าความเสียหายเกือบ 5 หมื่นล้านบาท นายเลอศักดิ์ วัชรตระกูลใหญ่เลย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าว

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 จีดีพีภาคเกษตรมีมูลค่า 7.41 แสนล้านบาท หดตัวหรือติดลบร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2557 ที่มีจีดีพีมูลค่า 7.65 แสนล้านบาท และคาดว่าตลอดปี 2558 จะมีมูลค่าจีดีพีภาคเกษตร 1.38 ล้านล้านบาท หรือติดลบ 3.3-4.3% เทียบกับปี 2557 ที่มีมูลค่า 1.41 ล้านล้านบาท จีดีพีภาคเกษตรปี 2558 จึงมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง สศก.มา 36 ปี

โดยครึ่งแรกปีนี้ สาขาพืชทดั่วร้อยละ 7.3 จากผลผลิตพืชสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง ซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตลดลงมาในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลองจากปัญหาภัยแล้ง จนทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก สับประรดโรงงานมีผลผลิตลดลงจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้ต้นสับประรดไม่สมบูรณ์และไม่สามารถให้ผลผลิตได้ ขณะที่

ยางพาราลดลงจากสภาพอากาศร้อน ทำให้ต้นยางให้น้ำน้อย ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายควบคุมปริมาณยางพารา เพื่อรักษาระดับราคาภายในประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรโค่นสวนยางเก่าเพื่อปลูกทดแทนด้วยยางพันธุ์ดีหรือเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ปาล์มน้ำมันผลผลิตลดลง จากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ปาล์มมีข้อดอกตัวผู้มากกว่าตัวเมีย จำนวนปาล์มทะเลลายจึงลดลงและมีขนาดทะลายที่เล็กลงด้วย ผลไม้ที่สำคัญได้แก่ ทุเรียน มังคุด และเงาะ ผลผลิตลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจึงไม่เอื้ออำนวยต่อการติดดอกออกผล

ส่วนมันสำปะหลัง อ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ปลูกที่เพิ่มขึ้น จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวและพืชอื่นที่ไม่เหมาะสมมาปลูกพืชเหล่านี้ทดแทน และผลผลิตลำไยนอกฤดูที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตลำไยนอกฤดูและผลผลิตจากแหล่งใหม่ในภาคกลางและตะวันออกที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาด

ในด้านราคาพืช ข้าวเปลือกเจ้ามีราคาเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากผลผลิตข้าวนาปรังที่ลดลง ขณะที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง เพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมในประเทศที่ขยายตัว ขณะที่ราคาสับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด และเงาะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ลดลง ส่วนพืชที่มีราคาลดลงได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน และลำไย โดยเฉพาะยางพาราราคายังหดตัวจากอุปทานในตลาดโลกที่ยังล้นตลาด อ้อยมีราคาลดลงจากราคาน้ำตาลในตลาดโลก

ลดลง ลำไยมีราคาลดลงจากผลผลิตนอกฤดูออกสู่ตลาดมากขึ้น

สาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากปริมาณการผลิตสินค้าปศุสัตว์สำคัญทั้งไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และนํ้านมดิบเพิ่มขึ้น จากการขยายการเลี้ยงและระบบฟาร์มเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน แม้ว่าสภาพอากาศร้อนจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์บ้าง แต่ไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิตรวม โดยปริมาณการผลิตไก่เนื้อที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการเลี้ยงเพื่อรองรับความต้องการจากตลาดภายในและต่างประเทศ การผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นจากการขยายการเลี้ยงที่เป็นผลจากแรงจูงใจด้านราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนนํ้านมดิบขยายตัวเพิ่มขึ้นตามจำนวนแม่โคและมาตรการเพิ่มราคารับซื้อนํ้านมดิบลิตรละ 1 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่ลดลง ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร และไข่ไก่ ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ยกเว้นราคานํ้านมดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการปรับราคารับซื้อส่วนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558 พบว่าปริมาณและมูลค่าส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

สาขาประมงขยายตัวร้อยละ 2.2 จากผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นหลังการฟื้นตัวจากปัญหาโรคตายด่วน (EMS) ขณะที่ปริมาณสัตว์ขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 ลดลงจากการยกเลิกสัมปทานประมงในนํ้านํ้าประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ประมงนํ้าจืด เช่น ปลานิล ปลาดุก มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการเร่งจับเพื่อหนีภัยแล้ง

สาขาบริการทางการเกษตรหดตัวร้อยละ 6.6 จากการจ้างเตรียมดิน ไถพรวนดินและเกี่ยวข้าวลดลง เหตุพื้นที่นาปรังลดลงจากปริมาณนํ้าในเขื่อนใหญ่เหลือน้อย

สาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 3.5 จากผลผลิตป่าไม้สำคัญเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส นํ้าฝั ง และถ่าน ไม้ โดย ไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ตัดโค่นสวนยางเก่าของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ ไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้วัตถุดิบผลิตกระดาษของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

## อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ครั้งแรกปี 2558

หน่วย : ร้อยละ

สาขา

ครั้งแรกของปี'58  
(ม.ค.-มิ.ย.)

ภาคเกษตร	-4.2
สาขาพืช	-7.3
สาขาปศุสัตว์	2.1
สาขาประมง	2.2
สาขาบริการทางการเกษตร	-6.6
สาขาป่าไม้	3.5

## แนวโน้มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคเกษตรปี 2558

หน่วย : ร้อยละ

สาขา

ปี 2558

ภาคเกษตร	[-4.3] - [-3.3]
สาขาพืช	[-7.0] - [-6.0]
สาขาปศุสัตว์	1.3-2.3
สาขาประมง	2.0-3.0
สาขาบริการทางการเกษตร	[-5.2] - [-4.2]
สาขาป่าไม้	3.0-4.0

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ประชาชาติธุรกิจ

# รายงานพิเศษ

## ภัยแล้งดูดภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไทย ติดลบสูงสุดในรอบ 36 ปี



เลอศักดิ์ รั่วตระกูลบุญ



จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่องยาวนาน ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไทยในภาพรวม โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 พบสัญญาณติดลบสูงสุดในรอบ 36 ปี

นายเลอศักดิ์ รั่วตระกูลบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากปัจจัยภายในประเทศ เรื่องสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไทยเผชิญกับปัญหาภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายปี 2557 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทำให้ภาครัฐต้องขอความร่วมมือให้ชาวนางดการทำนาปรังและให้เลื่อนการทำนาปีของเกษตรกรในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกไปประกอบกับปัจจัยภายนอกในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมาของปี 2558 พบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชะลอตัวลงถึง ร้อยละ 9.4 เนื่องมาจากประเทศคู่ค้าภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงทำให้ชะลอการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย ส่งผลให้

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 หดตัวหรือติดลบร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยครึ่งปีแรกของปี 2557 มูลค่าจีดีพีภาคเกษตรอยู่ที่ 212,374 ล้านบาท ส่วนครึ่งปีแรกของปี 2558 อยู่ที่ 203,454 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าที่ลดลงร้อยละ 4.2 และคาดว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรทั้งปี 2558 จะติดลบอยู่ในช่วงร้อยละ (-4.3) - (-3.3) จากปี 2557 ที่มีมูลค่า 422,453 ล้านบาท คาดว่า จะลดลงเหลือ 406,400 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นภาวะเศรษฐกิจการเกษตรที่ติดลบหนักสุดในรอบ 36 ปี ทั้งนี้ คิดจากราคาปีฐาน 2531

ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาพืช ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้หดตัวร้อยละ 7.3 จากการลดลงของผลผลิตพืชสำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปรัง ในเขตพื้นที่กลุ่มเจ้าพระยาและแม่กลองที่มีเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตที่ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง ส่วนสับปะรดโรงงานลดลงจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้ต้นไม่สมบูรณ์จึงไม่ให้ผลผลิต ยางพาราลดลงจากน้ำยางในภาคอีสานที่ลดลงจากภัยแล้งและการตัดโค่น

พื้นที่สวนยางพาราเก่า ปาล์มน้ำมันลดลงจากจำนวนทะเลาะที่ลดลงเพราะอากาศร้อนและขนาดทะเลาะเล็ก เพราะจมน้ำเกินตัวผู้มากกว่าตัวเมีย และผลไม้ที่ลดลง ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และเงาะ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจึงไม่ติดดอกออกผลเท่าที่ควร พืชที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปีภาคใต้ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ลำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้นจากผลผลิตในภาคกลางทยอยออกสู่ตลาด

พืชที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด และเงาะ ส่วนพืชที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน และลำไย ทั้งนี้ การส่งออกในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ลำไยและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกข้าวรวม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา น้ำมันปาล์ม ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ มีปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง ส่วนการส่งออกน้ำตาลและผลิตภัณฑ์มีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นแต่มีมูลค่าส่งออกลดลง และการส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์มีปริมาณส่งออกลดลงแต่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น

สาขาบริการทางการเกษตรเป็นอีกสาขาที่ในช่วงครึ่งแรกของปี หดตัวร้อยละ 6.6 เนื่องจากผลกระทบจากการจ้างบริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และการให้บริการเกี่ยวนวดข้าวลดลงตามพื้นที่เพาะปลูก และเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังที่ลดลง รวมทั้งการงดทำนาปีในพื้นที่เขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัดในช่วงเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2558

ขณะที่สาขาอื่นมีการขยายตัว ประกอบด้วย สาขาพืชสัตว์ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากสินค้าปศุสัตว์สำคัญทั้งไก่เนื้อ สุกร ไก่ไข่ และน้ำนมดิบที่ขยายการเลี้ยง โดยราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีจากความต้องการของตลาดต่างประเทศ และมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานและมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคได้ดี ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อ สุกร และไข่ไก่ ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อยตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น สำหรับการส่งออกเนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งไก่สด แช่เย็นแช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงแต่ง ขณะที่ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ลดลง

สาขาประมงขยายตัวร้อยละ 2.2 จากผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นหลังการฟื้นตัวจากปัญหาโรค EMS ส่วนสัตว์ทะเลขึ้นทำเทียบเรือในภาคใต้ลดลงจากการยกเลิกสัมปทานประมงในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย และผลผลิตประมงน้ำจืด เช่น ปลานิล และปลาดุกเพิ่มขึ้นจากการเร่งจับปลาเพื่อเลี่ยงปัญหาภัยแล้ง สำหรับราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 20.9 จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกปลาและผลิตภัณฑ์ ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์มีปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง ส่วนกุ้งและผลิตภัณฑ์มีปริมาณ

ส่งออกเพิ่มขึ้นแต่มีมูลค่าลดลง

สาขาป่าไม้ขยายตัวร้อยละ 3.5 จากผลผลิตป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยางพาราที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่ตัดโค่นสวนยางพาราเก่าของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) ขณะที่ไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้กระดาษทั้งในและต่างประเทศส่วนน้ำผึ้งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างเอื้ออำนวยและการเร่งผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ และถ่านไม้มีขยายตัวเล็กน้อยตามธุรกิจกระดาษและร้านอาหารจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากกึ่งกันของไม้ยางพาราและไม้ยูคาลิปตัสที่ตัดโค่น

นายเลอศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิดเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ที่สำคัญยังต้องติดตามภาวะเสี่ยงฟองสบู่แตกของเศรษฐกิจจีน หลังดัชนีตลาดหลักทรัพย์จีนหดตัวลงกะทันหัน รวมถึงสัญญาณความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์จากการหดตัวของการบริโภคภายในประเทศจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

นี่คือปรากฏการณ์ผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทยอย่างชัดเจน ดังนั้น เกษตรกรควรปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น

## เกาะ: ข้าวเกษตร

๒๒ เกาะข้าวเกษตร ประจำฉบับวัน  
พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558...○  
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์รองอธิบดีฝ่ายบำรุง  
รักษา กรมชลประทาน เป็นประธานการ  
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ  
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่  
12/2558 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้า  
ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์  
สถานการณ์น้ำ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ณ  
กรมชลประทาน สามเสน...○ นายโอกาส  
กลิ่นบุญย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยาย  
พิเศษ “ความคาดหวังของผู้บริหารต่อการ  
ตรวจราชการกรม” แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร  
ผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ณ ทำเนียบ  
รัฐบาล...○ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ  
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดัชนีรับคณะผู้แทน  
จากกระทรวงเกษตรและน้ำไม้ประเทศเนปาล  
ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังการ  
บรรยายเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรที่ดิน ณ  
ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ โดยมี นาย  
สุวรรณ บุราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ  
ส.ป.ก.กล่าวต้อนรับและแนะนำภารกิจของ  
ส.ป.ก. ในหัวข้อ “การปฏิรูปที่ดินเพื่อ  
เกษตรกรรมในประเทศไทย” พร้อมด้วย  
นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม ผู้อำนวยการ  
สำนักวิชาการและแผนงานและเจ้าหน้าที่  
จากกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศร่วม  
ต้อนรับและรับฟังการบรรยายในครั้งนี้...○  
สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3 สำนักงาน  
กปร. นำโดย นายวิกรม คัยนันท์ ผู้อำนวยการ  
กลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ 3/1 เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด  
พะเยา โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รอง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการ  
ประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา เมื่อวัน  
ก่อน...○

“กิด ทางไทย”

## “บักพิงค์” น้ำตาไหลพราก!

### ● เร่งตีปั๊บปลดล็อกประมุขไอยยุเริ่มเข้าที่

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์การทำประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเลว่า เนื่องจากการคุมเข้มการทำประมงเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและขาดการควบคุม (ไอยยุ) ที่ทำให้มีเรือประมงบางส่วนที่มีใบอนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่สามารถออกทำประมงได้ ขณะนี้พบว่าสถานการณ์โดยทั่วไปเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ เรือประมงออกทำการประมงมากขึ้น โดยล่าสุดมีการออกทำประมงแล้ว 2,558 ลำ “เรือประมงที่หยุดทำการประมงมีจำนวนลดลงส่วนใหญ่เป็นเรือประมงที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำการประมงหรือใบอนุญาตอื่นยังไม่ครบถ้วน โดยพบว่าส่วนมากเป็นเรือที่ใช้เครื่องมืออวนลาก อวนรุน และเครื่องมือทำการประมงปลากระตัก ซึ่งเป็นเครื่องมือต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งเรือประมงกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือประมงที่ทางราชการอนุญาตเพื่อให้สามารถออกทำการประมงได้ นอกจากนี้คนประจำเรือประมงบางส่วนอยู่ระหว่างเข้ารับการอบรมเพื่อรับใบอนุญาตและใบประกาศต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

สำหรับด้านผู้ประกอบการแปปลาและโรงงานน้ำแข็งเปิดทำการได้ตามปกติแล้ว และมีปริมาณสัตว์น้ำที่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ราคาสัตว์น้ำส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปกติ ยกเว้นในบางพื้นที่ที่มีสภาวะคลื่นลมแรงเรือประมงออกทำการประมงได้น้อยปริมาณสัตว์น้ำก็อาจจะส่งผลต่อราคาอยู่บ้าง

ส่วนผลดำเนินการให้บริการของหน่วยเคลื่อนที่ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมาพบว่า มีการรับคำขอและออกใบอนุญาตทำการประมง 1,822 ฉบับ ใบทะเบียนเรือไทย 992 ลำ ใบอนุญาตใช้เรือ 800 ลำ ใบอนุญาตนายท้ายเรือ 5,532 ราย ใบอนุญาตช่างเครื่อง 5,269 ราย และใบอนุญาตอื่น 106 ลำ.



## ขงมาตรการอุ้มเกษตรกร3พันล.

โดย ล้น คุม.ออกมาตรการช่วยเกษตรกร 3,000 ล้าน 28 ก.ค.นี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 28 ก.ค.นี้ เพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือในวงเงิน 1,300 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการปรับระบบการผลิตและโครงการฟาร์มชุมชน

กรมชลประทานที่ กรมฯมีมติให้ใช้งบประมาณปี 2558 วงเงิน 160 ล้านบาท เพื่อจ้างเกษตรกรเป็นแรงงานชุดลอกคูคลอง และงบในโครงการยุทธศาสตร์น้ำปี 2558/2559 วงเงิน 1,600 ล้านบาท ไปสร้างการจ้างงานในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือน พ.ย. 2558-30 เม.ย. 2559

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อุทยานว.เกษตรและสหกรณ์ ยอมรับว่าจะเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งที่ผ่านการพิจารณา

จากสำนักงานงบประมาณแล้วให้ กรม.พิจารณาในลำดับหน้า

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าหนึ่งในมาตรการที่จะเสนอให้ กรม.พิจารณา จะเป็นการของงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรและในโครงการ 1 ฟาร์ม 1 อำเภอ 877 แห่ง

ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในลุ่มเจ้าพระยา พบว่าเป็นข้าวที่ค้างท้อง

แล้ว 1.36 ล้านไร่ ในจำนวนนี้จะเสียหาย 7.8 แสนไร่ จ.ชัยนาท มีพื้นที่นาข้าวเสี่ยงเสียหาย 1.06 แสนไร่ นครสวรรค์ 1.4 แสนไร่ พระนครศรีอยุธยา 2.1 หมื่นไร่ ลพบุรี 1.05 แสนไร่ และสุพรรณบุรี 1.2 แสนไร่

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำของ

ประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2558-2569) ครอบคลุม 6 ด้าน คือ น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย การเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการทั้งระบบ

สำหรับยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่จะต้องทำให้เสร็จสิ้นในปี 2559 จะต้องเร่งสร้างประปาหมู่บ้านทั้งหมด 7,000 แห่งทั่วประเทศ ขยายพื้นที่ชลประทานให้ได้อีก 6.5 แสนไร่

๗ “บุญ” เข้าเวร  
โหลกข้าว ประจำวัน  
พุดหัดตีที่ 23 กรกฎาคม  
2558 ..... ■ รวดเร็ว  
แต่ข้ามคืน แต่ไม่ใช่



## โหลกข้าว ต่ำทุกปี

แก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร พลันที่ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รว. เกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้ง นายวิระศักดิ์ ขวัญเมืองผอ.สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล มานั่งรักษาการเป็นผู้ว่า กยท. หัวเรือใหญ่ในการควมรวม 8 หน่วยงาน องค์การสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง เป็นหนึ่งเดียว..... ■ เป็นสเปกของที่วางกันไว้ล่วงหน้า จะไม่ใช่แค่รักษาการ จะตั้งใครไม่ว่า ไม่ได้คัดค้านขออย่าแต่งตั้งด้วยเหตุผลความสัมพันธ์ส่วนตัว และดูให้แน่ใจด้วยว่าคนรู้เรื่องอ้อยจะมาสร้างปัญหาได้อย่างไร..... ■ จริงอยู่อ้อยกับยางพาราเป็นสินค้าเกษตรมีปัญหาคล้ายคลึงกัน แต่เมื่อลงลึกไปในรายละเอียดมันต่างราวฟ้ากับเหว หนึ่งในนั้นที่ไม่เหมือนกันชัดเจน การแก้ปัญหาช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทำได้ไม่ยาก เพราะมีกฎหมายชัดเจนในเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 แต่ยางไม่มี..... ■ ปัญหาอ้อยแก้ได้ ไม่ซับซ้อนด้วยมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวปีละครั้ง ตัดอ้อยเสร็จส่งเข้าโรงงานน้ำตาล รอรับเงิน ในขณะที่ยางพาราผลผลิตมีออกมาทุกวันเกือบทั้งปีกรีดมาแล้ว ยังไม่รู้เลยว่าจะไปขายที่ไหน ขายให้ใคร ต้องแปรรูปกันแบบไหน ราคาเท่าไร ไม่เห็นอนาคตชัดเจนเหมือนอ้อย..... ■ และอีกปัญหาใหญ่ที่ไม่เหมือนกัน ทั้งประเทศมีคนทำสวนยาง 1.2 ล้านครอบครัว หรือประมาณ 6 ล้านคน แต่ชาวไร่อ้อยทั้งประเทศมีแค่ 2 แสนกว่าราย มากกว่ากัน 30 เท่าตัว ชาวไร่อ้อยรวมตัวกันง่าย แต่ชาวสวนยางรวมกันไม่ติด มีสารพัดก๊กกัวน สมาคม สมาพันธ์ เข้ามาสวมตัวหาประโยชน์ ทั้งที่กรีดยางก็ไม่ใช่เป็นยางสดตันก็ไม่มีขยันออกหน้าอาสาแก้ปัญหาให้ชาวสวนยาง แต่รับใช้พ่อค้าขาใหญ่ เห็นริ้วรอยละเอียดของปัญหามันคนละเรื่องเดียวกัน

คงรู้นะ ยางเคี้ยวแบบอ้อย มันไม่หวาน:

บุญ



การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรระดับรากหญ้าและให้คำแนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่บรรลุผลสำเร็จ เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถให้บริการตรงตามความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ การดำเนินงานคลินิกเกษตรเป็นการบูรณาการวิชาการแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดยใช้การเคลื่อนที่เข้าไปหาเกษตรกร สร้างแรงดึงดูดใจและกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัว ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหายของเกษตรกร

นายปิติพงษ์ หึงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อให้งานวิจัยพัฒนาและงานบริการจัดการไร่นา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยแก้ไขปัญหาลุप्तรรคให้เกษตรกร ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ตลอดจนเพื่อสร้าง



# คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เข้าถึง เข้าใจเกษตรกร

และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เกษตรกรเกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการ ใหม่ ๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น



แต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ดินชลประทาน กฎหมาย และบัญชี ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานและจากผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ทำให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสำเร็จ สามารถกระตุ้นให้

ประเทศอย่างต่อเนื่อง จังหวัดละอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยให้บริการหมุนเวียนไปตามตำบล และอำเภอต่าง ๆ โดยมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมรับบริการเกือบ 3 ล้านราย ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2558 มีเกษตรกรมาลงทะเบียนร่วมงานจำนวน 82,283 ราย โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกเกษตรต่าง ๆ จำนวน 64,172 ราย (เกษตรกร 1 ราย เข้ารับบริการมากกว่า 1 คลินิก) สามารถแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น 51,374 ราย เจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปติดตามแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง จำนวน 2,798 ราย

จากการติดตามประเมินผลโครงการ พบ

ว่า เกษตรกรที่เข้ารับบริการร้อยละ 98.30 อยากให้มีการจัดคลินิกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ร้อยละ 68.86 พึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ แต่ยังมีเกษตรกรอีกร้อยละ 28.45 ยังมีปัญหาด้านเกษตรกรที่ต้องการให้มีการแก้ไข



อยู่ เช่น ปัญหาเรื่องดิน โรคพืช แมลงศัตรูพืช เอกสารสิทธิ นอกจากนี้ยังพบปัญหาใหม่อีกร้อยละ 48.25 เช่นโรคพืช โรคสัตว์ ตามฤดูกาล

ทั้งนี้ในวันที่ 28 ก.ค. กระทรวงเกษตรฯได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ระดับจังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในภูมิภาคต่าง ๆ ในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย ลำพูน นครศรีธรรมราช นครพนม และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง

คาดว่าจะมีเกษตรกรและผู้สนใจจากอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดเป้าหมายและจังหวัดใกล้เคียงเข้ารับบริการ ไม่น้อยกว่า 5,000 คน โดยในงานจะเปิดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการทางวิชาการ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การฝึกอาชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในแต่ละจังหวัดมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำหน่ายแก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละภูมิภาค อาทิ ประกวดลำไยพันธุ์ดอ กล้วยน้ำว่านแจ้จัด มะพร้าวน้ำหอม สับปะรดปิตตาเวียผลสด ฟักทองจัมโบ้ ป่าลัม น้ำมัน การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ สะตอ ข้าว มังคุด และการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เช่น แข่งขันการกรีดยาง การคัดมังคุด ส้มตำลีลา ขันโคก (อาหารพื้นเมือง) พาเว็น (สำหรับอาหารกลางวันของภาคอีสาน) เป็นต้น

จะเห็นว่าในแต่ละปีมีเกษตรกรสนใจเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นช่องทางที่สามารถให้บริการตรงตามความต้องการและทันต่อเหตุการณ์.

## ความร่วมมือการเกษตรระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

22 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายอิซาโอะ ฮาริฮารุ จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ว่า ญี่ปุ่นให้ความสำคัญภาคการเกษตรกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดตั้งกรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ผ่านความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งควรจะต้องมีความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือ JTEPA ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น รวมทั้งตลาดอาเซียนและเอเชียตะวันออก

และจะมีการสนับสนุนใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนงานที่จะส่งเกษตรกรไปศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นการทำธุรกิจภาคเกษตรขององค์กรเกษตรกร ด้านความปลอดภัยอาหาร และเทคโนโลยีด้านการเกษตร 2) ความร่วมมือด้านสหกรณ์และเครือข่ายเกษตรกรไทย-ญี่ปุ่น และเชื่อมโยงการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นระหว่างกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการขยายตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน เช่น พัฒนาการผลิตผลไม้เพื่อการส่งออกสู่ญี่ปุ่น และการกระจายสินค้า 3) การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานของไทยกับหน่วยงานญี่ปุ่น และ 4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างกัน

## เกษตรเชียงใหม่เนะเลื่อนปลูกข้าว ขุดบ่อเก็บน้ำช่วงฝนตกสู่แล้ง

14 เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทั้งจังหวัดมีพื้นที่ทำการเกษตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานบางพื้นที่มีน้ำตลอดปี บางส่วนไม่มีน้ำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้เนะนำให้เลื่อนการปลูกข้าวออกไปก่อนประมาณหนึ่งเดือน เนื่องจากภัยแล้ง สำหรับการแก้ปัญหาขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขุดบ่อเก็บกักน้ำในช่วงฝนตก เพื่อมีน้ำใช้ในการเกษตรต่อไป เป็นนโยบายตามที่นายกรัฐมนตรี้ให้ไว้ ล่าสุดพื้นที่นอกเขตชลประทานบางแห่งเริ่มลงมือทำนาแล้ว โดยได้ให้เกษตรกรตำบลออกสำรวจแล้วว่าเกษตรกรรายไหนที่ลงมือปลูกจะได้ตรวจสอบกับจิตส์ำ เพื่อสำรวจผ่านภาพถ่ายดาวเทียมว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่ ส่วนกรณีพื้นที่ที่ไม่มีน้ำขอให้ชะลอไปก่อนขอให้ฝนตกก่อนค่อยลงมือทำ ขณะที่ปีนี้ถ้าโยประสบปัญหา ติดช่อแล้วมาพบอากาศแล้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย ไม่มีฝน ทำให้ช่อร่วงช่อแดง

สำหรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้คำแนะนำปลูกพืชใช้น้ำน้อย พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ก่อนจะปลูกพืชในฤดูถัดไป

อีกด้านหนึ่ง น.ส.รุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.นี้ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 หน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวความคิด “การวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานภายในสังกัดหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ในแต่ละเดือนตลอดปี 2568 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระองค์ท่าน ร่วมสร้างความร่วมมือและตระหนักรู้ของเกษตรกรและประชาชนให้เห็นถึงแนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายในงานจะได้รับชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด.

# ไก่ไทยลุยตลาดโอमान

นางนันท์วัลย์ สกุนตนาท อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและประมง ประเทศโอमानได้ออกประกาศศรัทธมนตรีห้าม นำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง ไก่มีชีวิต จากเวียดนาม แคนาดา ตุรกี สหรัฐ บราซิล ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย รวมทั้งไก่แปรรูปแช่แข็ง และเนื้อไก่แช่แข็งจากไทยมูลค่า 16.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าปี 58 จะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

“โอमानนำเข้าไก่สดจากทั่วโลกในปี 57 แล้ว 957 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 6.24% คิดเป็นปริมาณ 240,538 ตัน เพิ่มขึ้นกว่า 16% แบ่งเป็นไก่สด 86,094 ตัน และไก่แปรรูป 174,444 ตัน โดยมีตลาดหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ลาว และสิงคโปร์.

### ●มั่นใจกุ้งไทยได้มาตรฐานโลก

นายสมศักดิ์ ปณิต์ธยาชัย นายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยว่า มั่นใจได้ว่ากุ้งไทยได้มาตรฐานโลก เพราะมีการควบคุมห่วงโซ่การผลิตอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ขณะที่กฎเกณฑ์ของประเทศลูกค้าและผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และมีรายละเอียดของมาตรฐานแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ส่งออกกุ้งไทยจำเป็นต้องตรวจสอบห่วงโซ่การผลิตอย่างเข้มงวด ไม่ต่างกับแบรนด์สินค้าระดับโลก โดยคาดว่าผลผลิตกุ้งโดยรวมปี 2558 จะอยู่ที่ 2.1 แสนตัน และประเมินว่าไทยอาจใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หรือผลิตถึง 3 แสนตันต่อปี



## ผลิตพลาสติกชีวภาพจากข้าวเหนียว 811

นายจักรมณฑ์ พาสุกวณิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงได้หารือกับสถาบันพลาสติกและผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อขอใช้ข้าวในสต็อกรัฐบาลของกระทรวงพาณิชย์ในการเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ โดยจะใช้ข้าว 20% ผสมกับเม็ดพลาสติก 80%

สำหรับโครงการนำร่องคาดว่าจะใช้ข้าวประมาณ 1-2 หมื่นตัน ผลิตถุงพลาสติกสำหรับใส่สินค้าในห้างสรรพสินค้า ดុងชยะ และวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทางตรงต่อผู้บริโภค เนื่องจากวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นข้าวเหนียว จึงต้องมั่นใจได้



จักรมณฑ์ พาสุกวณิช

ว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ทั้งนี้ หลังการเจรจากับกระทรวงพาณิชย์และเสนอไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ก.ค.นี้ จะขอความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขนาดใหญ่ และหน่วยงานรัฐบาล ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

## ข้าวเปลือกเกรด 2 พันบาท/ตัน สต็อกโกดังรัฐกดดันราคา

**ร.ค.ท.เจริญ** เหล่าธรรมทัศน์ นายกรัฐมนตรี ผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงแนวโน้มครึ่งปีหลัง 58 ว่า ขณะนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากสต็อกข้าว 16 ล้านตันในโกดังของรัฐบาลชัดเจนแล้ว คือราคาข้าวเปลือกได้ปรับลดลงจากราคาที่แท้จริง 2,000 บาทต่อตัน เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากสต็อกข้าวจนถูกค้าต่างประเทศไม่จำเป็นต้องซื้อข้าวเก็บไว้ในสต็อกเยอะ ๆ เพราะทราบว่าปริมาณข้าวของไทยยังมีอีกมาก ดังนั้นในอนาคตภาคเอกชนหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่คงไม่นำนโยบายรับจำนำข้าวราคาแพง ๆ มาใช้ในการหาเสียงอีกเพราะจะยิ่งสร้างความเสียหายแก่วงการข้าวในระยะยาว

“ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกปรับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ในระดับ 8,500-9,000 บาทต่อตัน จากปัญหาภัยแล้ง แต่หากรัฐบาลไม่มีสต็อกข้าวในโกดัง 16 ล้านตันราคาข้าวเปลือกที่แท้จริงน่าจะอยู่ที่ระดับ 11,000 บาทต่อตัน โดยคำนวณจากราคาส่งออกที่ปัจจุบันข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 395-400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน แต่หากไม่มีสต็อกข้าวในโกดังราคาส่งออกน่าจะอยู่ในระดับ 500-600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ดังนั้นในอนาคตนั้นหากรัฐบาลมีการเร่งระบายสต็อกที่เหลือให้หมด เชื่อว่าชาวนาก็จะมีราย

ได้เพิ่มขึ้นตามกลไกตลาดโดยไม่จำเป็นต้องมีการใช้นโยบายเข้ามาแทรกแซงราคาที่ทำลายกลไกตลาด”

ทั้งนี้หากราคาข้าวไทยมีราคาที่สูงขึ้น เชื่อว่าผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ ๆ เช่น เวียดนาม อินเดีย และกัมพูชา คงไม่มีการตัดราคาเพื่อแย่งตลาดมากนัก อย่างน้อยก็ยกระดับราคาให้ขึ้นสูงใกล้เคียงกับราคาขายของไทย เช่น อาจจะทำให้ราคาต่ำกว่าข้าวไทยประมาณ 50-60 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน

ร.ค.ท.เจริญ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 58 ลงจากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะส่งออกได้ 10 ล้านตัน เหลือส่งออก 9.5 ล้านตัน แบ่งเป็นการส่งออกข้าวขาว 4.8 ล้านตัน ลดลง 200,000 ตันส่วนใหญ่จะเสียตลาดให้กับเวียดนามที่ข้าวมีราคาต่ำกว่าไทย 50 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตันเพราะเศรษฐกิจโลกไม่ดีทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อข้าวในราคาที่ถูกลงเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋า, ข้าวหอมมะลิ 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 200,000 ตัน จากราคาข้าวหอมฯ ไทยมีราคาแพงกว่าคู่แข่งไม่มาก, ข้าวเหนียว 2.2 ล้านตันลดลง 500,000 ตัน เพราะต้องเสียตลาดให้กับอินเดีย, ข้าวเหนียว 200,000 ตัน เพิ่มขึ้น 100,000 ตัน และข้าวหอมปทุมธานี 100,000 ตันลดลง 100,000 ตัน.

## กรมปศุสัตว์จับมือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ/ลงพื้นที่ราชบุรี-นครปฐม เดินหน้าปราบผู้ค้าใช้สารเร่งเนื้อแดง

|| นครปฐม : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายสัตวแพทย์อุทัย ทรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปราบปรามการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงของผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่เขต 7 นครปฐม-ราชบุรี โดยที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงมาตลอด และปัจจุบันได้เพิ่มความเข้มงวดในเขต 2 ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นผลให้ปริมาณการลักลอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในเขตดังกล่าวลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งสารเร่งเนื้อแดงเป็นสารเคมีต้องห้ามทั้งนำเข้าเพื่อขาย และห้ามใช้ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ฉบับเดิม พ.ศ.2525

นายสุรัชย์ สุทธิธรรม นายกษมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกล่าวว่า สมาคมฯได้ขอร้องกับผู้เลี้ยงสุกรที่ยังลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงให้ยุติการใช้เพื่อผลดีระยะยาวของผู้เลี้ยงทุกคน เพราะนอกจากเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว ยังไม่เป็นผลดีทั้งต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรโดยรวม ที่ผ่านมามาสมาคมฯ ได้ร่วมหารือทั้งกับสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย และกรมปศุสัตว์ เพื่อหาวิธีการตรวจสอบการลักลอบใช้ที่สามารถทราบผลได้เร็วขึ้น เพื่อให้ปัญหานี้หมดไปอย่างถาวร ล่าสุดได้ใช้ชุด Test Kit ที่ทั้ง 3 ภาคส่วนได้ร่วมกันไป

ทดสอบยังประเทศจีน เมื่อปลายปี 2557 ซึ่งได้ผลการตรวจเป็นที่น่าพอใจและมีความรวดเร็ว โดยนำมาตรวจในพื้นที่เขต 2 ภาคตะวันออก เป็นเขตแรก ทั้งนี้อุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรของไทยถือว่ามีมาตรฐานสูงในระดับต้นๆ ทั้งในระดับอาเซียนและเอเชีย ถ้าหากทุกฝ่ายร่วมมือในการดูแลการผลิตสินค้าให้ปลอดภัยปลอดภัยโรคและปลอดภัยการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เชื่อว่าหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วอนาคตวงการสุกรของไทยจะอยู่ในระดับแถวหน้าได้อย่างแน่นอน"

ด้านนายนิพนธ์ เมื่อนิม นายกษมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี ในฐานะตัวแทนผู้เลี้ยงในเขต 7 ภาคตะวันตกก็ได้มีหนังสือเรียกร้องให้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในเขตภาคตะวันตกทั้งราชบุรีและนครปฐม กล่าวว่า พอใจกับผลการปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในเขต 2 ที่ดำเนินการทั้งในระดับฟาร์มและโรงเชือดเพื่อเพิ่มมาตรฐานและช่วยยกระดับคุณภาพในการเลี้ยงสุกรและความปลอดภัยทางอาหารกับเนื้อสุกรไทย ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อผู้เลี้ยงผู้บริโภค รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานการผลิตสุกรเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร และสร้างความน่าเชื่อถือต่ออุตสาหกรรมโดยรวมด้วย

## พาณิชย์ลงพื้นที่ เช็กโกดังข้าวแม่ จับแยกประเภท ก่อนเปิดประมูล

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นางจินตนา ชัยยวรรณการ ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า (อคส.) นำคณะสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังข้าว ณ คลังสินค้าสมศักดิ์ สามวา หลังที่ 2 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บหลักฐานและตรวจสอบคุณภาพภายในโกดังว่าเป็นข้าวชนิดใด โดยภายในคลังสินค้ากลางสมศักดิ์ สามวา ได้เก็บรักษาข้าวขาว 5 เเปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวนาปรัง ปี 2555 ปริมาณ 8,900 ตัน ซึ่งข้าวที่มีปัญหาที่อยู่ในเกรดซี เป็นข้าวกองที่ 1 ปริมาณ 1,400 ตันเท่านั้น

นางจินตนา กล่าวภายหลังการตรวจสอบโดยย้ำว่า ข้าวที่เสื่อมคุณภาพในจำนวน 1.29 ล้านตัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจข้าวเกรดซีจากชุดตรวจสอบของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าจำนวนข้าวเหล่านี้ แม้จะเป็นข้าวเกรดซี แต่ต้องให้รู้ว่าข้าวเหล่านี้มีปัญหาเชื้อราหรือไม่ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการเป็นอาหารสัตว์ หรือการบริโภค โดยยอมรับว่าจำนวนข้าว

บางส่วนไม่สามารถนำมาบริโภคและเป็นอาหารสัตว์ จะต้องนำไปสู่กระบวนการเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งภายในสัปดาห์นี้คณะทำงานจะเร่งสรุปผลเบื้องต้นทั้งข้าวดีและข้าวเสียในจำนวนดังกล่าว เพื่อรายงานให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์รับทราบ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้าวกระทรวงพาณิชย์เตรียมระบายข้าวสู่ภาคอุตสาหกรรม 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เป็นความจริง เพราะขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้าวเสื่อมคุณภาพจริงจะมีสัดส่วนเท่าใด และข้าวในจำนวนนี้ยังสามารถนำไปปรับปรุงเพื่อสามารถเข้าสู่กระบวนการประมูลได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้น จึงยังไม่สามารถตอบตัวเลขได้ชัดเจนว่าอัตราการประมูลข้าวเสื่อมเพื่ออุตสาหกรรมว่าจะเป็นอัตราใด แต่จะพยายามทำให้รัฐบาลขาดทุนจากการเปิดประมูลข้าว น้อยที่สุด

แต่การที่จะรู้ข้อมูลขึ้นคอน การตรวจสอบข้าวเสื่อมแต่ละคลังที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบซ้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนต้องใช้เวลา ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นปี กระทรวงพาณิชย์คงไม่เร่งรีบ เพราะสต็อกมากโดยข้าวดีที่มีอยู่ 8-9 ล้านตัน สามารถนำออกมาประมูลเป็นการทั่วไปได้

ดังนั้น ในการประมูลข้าวเสื่อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมน่าจะเปิดได้ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมเพียงไม่กี่หมื่นตันเท่านั้น และกระทรวงพาณิชย์ไม่เห็นด้วยที่จะนำข้าวเสื่อมเหล่านี้ไปปรับปรุง เพราะอาจจะไม่คุ้มทุนต่อการเปิดประมูล สำหรับการตรวจสอบข้าวภายในคลังสินค้าสมศักดิ์ คลองสามวา พบ กองที่ 1 ซึ่งเป็นข้าวขาว 5 เเปอร์เซ็นต์ มีปริมาณ 1,430 ตัน จากทั้งหมด 8,911 ตัน มูลค่าความเสียหาย 40 ล้านบาท และมีการแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว